

THÀNH ỦY HẢI PHÒNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 92-HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2024

HƯỚNG DẪN

**tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989 - 22/12/2024)**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Công văn số 9058-CV/VPTU ngày 31/7/2024 của Văn phòng Thành ủy, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 25/7/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quân chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu to lớn của 35 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong sự trưởng thành, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành và hướng tới Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng; đồng thời lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng và xã hội.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền

“QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TINH, GỌN, MẠNH, TIẾN LÊN HIỆN ĐẠI”

2. Nội dung tuyên truyền

Lịch sử, ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944); quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 80 năm qua, gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế; khẳng định bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam - một đội quân cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, nhất là những tư duy, quan điểm mới được nêu trong Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khẳng định nghệ thuật quân sự Việt Nam kế thừa tinh hoa, truyền thống đánh giặc của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nghệ thuật quân sự Việt Nam không chỉ có sự phát triển vượt bậc về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật mà còn chứa đựng nhiều nét độc đáo và mang tính nhân văn sâu sắc.

Lịch sử và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Ngày hội Quốc phòng toàn dân - ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 35 năm qua, khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong tham mưu, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững

mạnh, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm; những bài học kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã cống hiến, hy sinh lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; tập trung phát hiện và biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và địa phương; khẳng định sự nỗ lực cố gắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Làm rõ nguồn gốc, hình ảnh cao đẹp, nhân cách, đặc trưng cơ bản của Bộ đội Cụ Hồ. Trong đó nhấn mạnh Bộ đội Cụ Hồ có phẩm chất rất đặc biệt, đó là sâu thẳm tình đồng đội yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như ra trận, hết lòng vì Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân đã trở thành nét đẹp trong đời sống quân đội và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân; chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội nhân dân và các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

Căn cứ tình hình thực tiễn và điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị để triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm như:

- Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
- Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm và cuộc thi tìm hiểu.
- Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức các cuộc thi kể chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, giao lưu của tuổi trẻ, học sinh, sinh viên với cựu chiến binh thành phố.

- Tổ chức gặp mặt, công tác đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
- Biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại địa phương, đơn vị; cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân chào mừng sự kiện, đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai tổ chức có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 - 2026; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về sự kiện, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu chào mừng sự kiện. Đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và tổ chức tiết học lịch sử đặc biệt cho học sinh, sinh viên (căn cứ vào đối tượng và điều kiện cụ thể).

Chỉ đạo kịp thời đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự kiện, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội quốc phòng toàn dân gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành chức năng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức các hoạt động báo chí tuyên truyền về sự kiện.

Chỉ đạo toàn quân phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động dân vận, chính sách giúp Nhân dân và các địa phương hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng, tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ.

5. Hội Cựu chiến binh thành phố

Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức cuộc gặp mặt, tặng quà đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trên địa bàn thành phố, cựu chiến binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong cựu chiến binh các cấp về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và thành tựu 35 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống với học sinh, sinh viên, thanh niên.

6. Sở Văn hoá và Thể thao

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện;

Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày

chuyên đề; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,... trên địa bàn thành phố với tinh thần hướng về cơ sở chào mừng sự kiện.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong phạm vi quản lý, nhất là việc biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, tuyên truyền quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua và kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

8. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền cho phóng viên báo chí nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hải Phòng theo đề nghị (nếu có); cập nhật thông tin, tư liệu và các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở cấp Trung ương và thành phố trên Cổng thông tin điện tử đa ngôn ngữ thành phố; gắn với tuyên truyền lịch sử, văn hóa, con người Hải Phòng. Phối hợp nắm chắc thông tin báo chí, dư luận trong và ngoài nước về thành phố.

9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa giúp các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thoát nghèo; tôn vinh và tri ân các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ điều kiện thực tế để nghiên cứu tổ chức các hoạt động thi kể chuyện truyền thống, thi tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, giao lưu của tuổi trẻ, học sinh với cựu chiến binh thành phố; nghiên cứu tổ chức các tiết học lịch sử đặc biệt phù hợp với các đối tượng học sinh thông việc qua việc xem trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

11. Thành đoàn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tổ chức chương trình thấp nển tri ân các anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ thành phố về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; ý nghĩa sâu sắc và sự độc đáo của

Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tăng cường các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội với hình thức hiện đại.

12. Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật thành phố, Hội Nhà báo thành phố

Động viên văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên bám sát thực tiễn tuyên truyền, phổ biến, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

13. Các cơ quan báo chí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và xã hội; tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ viết về Quân đội nhân dân, đề tài chiến tranh cách mạng và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; phát sóng các chương trình, các hoạt động kỷ niệm.

14. Ban tuyên giáo (Tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố

Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp; xây dựng hướng dẫn, đề cương hoặc tài liệu tuyên truyền về sự kiện đến cơ sở.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cổ động trực quan, nhất là trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đường phố, khu dân cư; thông tin trên các bảng điện tử, pa nô, áp phích, khẩu hiệu bảo đảm tính thời sự, ý nghĩa của sự kiện.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)!

2. Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!

3. Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng!

4. Luôn luôn giữ vững chí khí chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình!

5. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại!

6. Quân đội nhân dân Việt Nam trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân!

7. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới!

8. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân!

9. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới!

10. Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

11. Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh!

11. Toàn dân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

12. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là sự nghiệp của toàn dân!

13. Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp).

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Thường trực Thành uỷ (để b/c);
- Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQVN thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Hội CCB thành phố; Thành đoàn;
- Các sở: Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ quan báo chí thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố; Hội Nhà báo thành phố; Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật thành phố;
- Ban tuyên giáo (Tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH thành phố;
- BTGTU: + Các đ/c lãnh đạo Ban;
 - + Phòng TT, BC, XB;
 - + Lưu phòng Tổng hợp.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Hiếu